



ที่ ศธ ๐๔๐๑๐ / ว๑๗๑๙/๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม.๑๐๓๐๐

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว๑๗๑๙ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว๑๗๑๙ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง โดยให้สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองไปแล้วนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนด จึงกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ไม่เป็นการเพิ่มเวลาเรียนให้กับสถานศึกษา โดยการบูรณาการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่โรงเรียนดำเนินการอยู่ ดังนี้

๑. **บูรณาการกับการเรียนรู้รายวิชาอื่นทั้งรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม** โดยการวิเคราะห์จุดเน้นและขอบข่ายการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้ของรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง กับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการเรียนรู้ของรายวิชาพื้นฐานหรือเพิ่มเติมที่ตรงกัน/สอดคล้องกัน จากนั้นบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง ๒ รายวิชาเข้าด้วยกัน ให้มีการวัดและประเมินผล แล้วนำคะแนนที่ได้จากการวัดและประเมินผลระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาเป็นคะแนนระหว่างเรียนของทั้ง ๒ รายวิชา แล้วนำไปรวมกับคะแนนปลายปี/ปลายภาคของทั้ง ๒ รายวิชา เพื่อตัดสินและให้ระดับผลการเรียน

๒. **บูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน** โดยการวิเคราะห์จุดเน้นและขอบข่ายการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้ของรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ จากนั้นบูรณาการการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ให้มีการวัดและประเมินผล แล้วนำคะแนนที่ได้จากการวัดและประเมินผลระหว่างการจัดกิจกรรมมาเป็นคะแนนระหว่างเรียนของรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง แล้วนำไปรวมกับคะแนนปลายปี/ปลายภาค เพื่อตัดสินและให้ระดับผลการเรียน ส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ประเมินและสรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

๓. **บูรณาการกับกิจกรรม/โครงการ/โครงงาน** โดยการวิเคราะห์จุดเน้นและขอบข่ายการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้ของรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองกับวัตถุประสงค์/เป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ/โครงงาน จากนั้นบูรณาการการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองกับการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ/โครงงาน ให้มีการวัดและประเมินผล แล้วนำคะแนนที่ได้จากการวัดและประเมินผลระหว่างการปฏิบัติ มาเป็นคะแนนระหว่างเรียนของรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองกับกิจกรรม/โครงการ/โครงงาน สำหรับรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองให้นำไปรวมกับคะแนนปลายปี/ปลายภาค เพื่อตัดสินและให้ระดับผลการเรียน

/๔. บูรณาการ...

๔. บูรณาการกับวิถีชีวิตประจำวันในโรงเรียน โดยนำกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมืองไปบูรณาการกับวิถีชีวิตประจำวันของนักเรียน เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง การเข้าแถวเคารพธงชาติ
มารยาทไทย การแสดงความเคารพ การมีระเบียบวินัย กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ฯลฯ โดยกำหนด
ผู้รับผิดชอบในการวัดและประเมินผลในแต่ละกิจกรรม แล้วนำผลการประเมินมาส่งให้ครูผู้สอนรายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมืองซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนระหว่างเรียน สำหรับนำไปรวมกับคะแนนปลายปี/ปลายภาค
เพื่อตัดสินและให้ระดับผลการเรียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกมล รอดคล้าย)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๐